

กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย โจนรัตน์วณิชย์)

เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่/เวลา	หน่วยรับตรวจ/ สถานที่ประชุม	กิจกรรม
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	หน่วยรับตรวจใน จังหวัดสมุทรสาคร โดย สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร นำเสนอ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยรับ ตรวจราชการ ๑. สพป. สมุทรสาคร ๒. สพม. ๑๐ ๓. สอศ. ๔. กศน. ๕. สช. ๖. ท้องถิ่น ๗. สกอ. ๘. ศธจ. ณ ห้องประชุมร้านอาหาร ครัวข้าวหอม	- ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจง วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ - หน่วยรับตรวจ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ - ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) - ชักถามประเด็นข้อสงสัย และปัญหา/อุปสรรค - ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการให้ ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการแก่หน่วยรับตรวจ

* พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.

** พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

หมายเหตุ

๑.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการตรวจราชการระดับจังหวัด

๒.หน่วยรับตรวจจัดเตรียมสมุดตรวจราชการสำหรับผู้ตรวจราชการให้ข้อเสนอแนะ

เอกสารที่ต้องเตรียม

๑.ขอให้จัดเตรียมข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทำเนียบเครือข่ายพร้อมรูปภาพ
ผู้บริหาร/รอง

๒.แต่ละหน่วยงานจัดทำสรุปรายการผลการดำเนินงานแต่ละนโยบายที่เกี่ยวข้อง[ทำโดยสรุปย่อ] และ
สำเนา Power point ให้ ผตร., ที่ปรึกษา ผตร., ผช.ผตร. และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม)

นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สังกัด	นโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๖) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ๗) การอ่านออกเขียนได้ ๘) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๙) การพัฒนาครูทั้งระบบ ๑๐) การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา	๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๖) การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ๘) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๙) การพัฒนาครูทั้งระบบ ๑๐) การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
สำนักงาน กศน.จังหวัด	๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๘) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๙) การพัฒนาครูทั้งระบบ
อาชีวศึกษาจังหวัด	๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๖) การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ ๘) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๙) การพัฒนาครูทั้งระบบ

นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สังกัด	นโยบาย
<p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ประธาน คณะกรรมการประสานและส่งเสริม การศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.จ.)</p>	<p>๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๙) การอ่านออกเขียนได้ ๑๐) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๑๑) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ๑๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๑๕) การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด</p>
<p>สช.</p>	<p>๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๙) การอ่านออกเขียนได้ ๑๐) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๑๔) การพัฒนาครูทั้งระบบ ๑๕) การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด</p>
<p>สศศ.</p>	<p>๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๑๐) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ๑๔) การพัฒนาครูทั้งระบบ</p>
<p>สกอ.</p>	<p>๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ๕) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ๑๐) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา</p>